

ƯU ĐÃI THÁNG 8 DÀNH CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK TẠI NHẬT BẢN

STT	Loại hình ưu đãi	Nội dung ưu đãi	Điều kiện điều khoản chương trình
Chủ thẻ American Express			
1	Mua sắm	Ưu đãi giảm giá lên đến 5% tại các trung tâm thương mại lớn của Nhật Bản (Takashimaya, Bic Camera, Sofmap, Kojima, Mitsui Outlet Park,...)	Thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://livetheworld.americanexpress.com/en-GB/japan?category=shop&p=1
2	Khách sạn	Ưu đãi giảm giá ¥4,000 khi đặt phòng tại Airbnb	Thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://livetheworld.americanexpress.com/en-GB/japan/fukuoka/airbnb?offerId=1173
3	Ăn uống	Ưu đãi giảm giá lên đến 20% tại một số nhà hàng nổi tiếng ở Nhật Bản như Hilton Tokyo Odaiba, BVLGARI IL RISTORANTE LUCA FANTIN, ...	Thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://livetheworld.americanexpress.com/en-GB/japan?category=eat&p=1
Chủ thẻ Visa			
1	Mua sắm	Ưu đãi tại Isetan Department Store - Shinjuku - Tokyo Tặng thẻ quà tặng trị giá ¥1,000 của tập đoàn Mitsukoshi - Isetan dành cho chủ thẻ Visa với hóa đơn thanh toán từ ¥50,000 (sản phẩm chưa bao gồm thuế hoặc các sản phẩm được miễn thuế)	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với việc miễn thuế, chỉ giới hạn 1 thẻ quà tặng đối với mỗi khách hàng - Các hóa đơn có tổng giá trị từ ¥50,000 (chưa bao gồm thuế) trở lên được chấp nhận - Khi xuất trình hóa đơn thì ngày trên hóa đơn thanh toán phải trùng với ngày mua hàng - Xuất trình hóa đơn mua hàng tại Quầy miễn thuế thuộc tầng 6 của tòa nhà (không áp dụng tại quầy miễn thuế tại tầng B1) - Chỉ áp dụng cho những khách hàng đủ điều kiện mua sắm hàng miễn thuế và xuất trình hộ chiếu khi yêu cầu.
2	Mua sắm	Ưu đãi giảm giá tại Premium Outlets	Để biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://www.visa-news.jp/visitjapan/en/i-merchant/outlet/index.html#OK
Chủ thẻ JCB			
3	Thăm quan	Ưu đãi giảm giá khi tham quan đài Quan sát Harukas (Osaka) Giảm giá 20% khi mua vé tham quan Đài quan sát trên tòa nhà Abeno Harukas bằng thẻ JCB	Để biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://www.abenoharukas-300.jp/observatory/
4	Mua sắm	Ưu đãi giảm giá tại cửa hàng bách hóa Kintetsu Giảm 5% khi mua sắm bằng thẻ JCB tại cửa hàng bách hóa Kintetsu chi nhánh Abeno Harukas (Osaka)	<p>Khách hàng phải chi tiêu trên 2000 yen. Không áp dụng cho một số mặt hàng. Giảm giá khác nhau tại các cửa hàng.</p> <p>http://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/</p>
5	Di chuyển	Ưu đãi giảm giá khi mua Osaka Amazing Pass Giảm 10% khi mua Osaka Amazing Pass bằng thẻ JCB tại Kansai Tourist Information Center ở sân bay quốc tế Kansai hoặc Shinsaibashi.	<p>Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ JCB phát hành ngoài Nhật Bản. Không kết hợp với các ưu đãi khác. Lưu ý giảm giá chỉ được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Giảm giá không được áp dụng sau khi đã thanh toán. Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt. JCB không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến ưu đãi này.</p> <p>http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/osaka2.html</p>

6	Thăm quan	<p><u>Ưu đãi giảm giá khi tham quan tháp Tokyo</u> Giảm 30% khi mua vé thăm quan Đài quan sát chính (cao 150m) bằng thẻ JCB.</p>	<p>Giảm giá áp dụng tối đa 5 vé mua một lúc. Đài quan sát đặc biệt (cao 250m) không được áp dụng. Lưu ý giảm giá chỉ được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Giảm giá không được áp dụng sau khi đã thanh toán. Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt. JCB không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến ưu đãi này. Vé có thể chỉ được sử dụng trong ngày. Vui lòng xem trang web của tháp Tokyo để biết thông tin về giờ mở cửa, lối lên tháp và phí thăm quan. http://www.global.jcb/en/consumers/travel/welcome-to-japan/tokyo-tower/</p>
7	Mua sắm	<p><u>Ưu đãi tại cửa hàng Takeya Tokyo</u> Nhận ưu đãi khi mua sắm ít nhất từ 5.000 yen bằng thẻ JCB tại các cửa hàng Takeya. Mức giảm tối đa 10.000 yen.</p>	<p>Áp dụng tại tất cả cửa hàng Takeya bao gồm Takeya Select Ueno. Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ JCB. Ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một khách hàng tại mỗi tầng vào mỗi ngày (một hóa đơn thanh toán). Mức giảm tối đa 10.000 yen cho mỗi hóa đơn. Không áp dụng cho một số mặt hàng như thuốc lá, xì gà, vàng thỏi và các mặt hàng đặc biệt khác, vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi thanh toán. Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc quy đổi ra tiền mặt. JCB không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến ưu đãi này. http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/takeya3.html</p>
8	Mua sắm	<p><u>Ưu đãi giảm giá tại hệ thống cửa hàng MARUI (Tokyo, Osaka, Fukuoka)</u> Giảm 5% (chưa bao gồm thuế) khi thanh toán bằng thẻ JCB tại các cửa hàng MARUI. Bạn có thể nhận được hoàn thuế nếu bạn đáp ứng các điều kiện.</p>	<p>Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ JCB. Không áp dụng cho một số sản phẩm. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng. Không áp dụng với các ưu đãi khác do ngân hàng hoặc thương hiệu thẻ khác cung cấp. Kiểm tra giảm giá được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Không áp dụng cho mua hàng trực tuyến. Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng hoặc bán lại cho người khác. JCB không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến ưu đãi này. JCB có quyền theo luật định đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung diễn giải. http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/marui.html</p>
9	Mua sắm	<p><u>Ưu đãi giảm giá tại Matsumono, Kivoshi, Kirindo, Satudora, Sundrug, Tsuruha Drug, Bifg Drug</u> Giảm đến 5% khi thanh toán bằng thẻ JCB tại các cửa hàng dược phẩm nổi tiếng tại Nhật Bản (Osaka, Nagoya, Fukuoka)</p>	<p>Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ JCB. Khách hàng phải xuất trình coupon giảm giá trước khi thanh toán bằng thẻ JCB. Nếu bạn trình barcode của mã QR code của coupon giảm giá trên điện thoại, hãy đảm bảo barcode phải rõ ràng. Bạn có thể sẽ không nhận được giảm giá nếu bạn không xuất trình coupon hoặc barcode trên màn hình điện thoại không đọc được. Không kết hợp với các ưu đãi khác. Không áp dụng cho một số mặt hàng. Vui lòng hỏi nhân viên trước khi mua hàng. Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc quy đổi ra tiền mặt. JCB có quyền theo luật định đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung diễn giải. http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/drugstore.html</p>

10	Mua sắm	<p><u>Ưu đãi giảm giá tại BIC Camera, Kojima, Sofmap, Joshin, Yamada, Best</u></p> <p>Giảm thêm 5% ngoài 8% miễn thuế khi thanh toán bằng thẻ JCB tại các cửa hàng điện tử và đồ gia dụng miễn thuế tại Nhật Bản. (Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka)</p>	<p>Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ JCB. Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện mua hàng miễn thuế tại Nhật Bản. Vui lòng hỏi thêm thông tin tại cửa hàng hoặc xem tại trang web của cửa hàng.</p> <p>Điều kiện ưu đãi có thể khác nhau giữa các cửa hàng. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua hàng.</p> <p>Không kết hợp với các ưu đãi khác.</p> <p>Không áp dụng cho rượu, mỹ phẩm và các mặt hàng đặc biệt khác. Vui lòng hỏi nhân viên cửa hàng trước khi mua hàng.</p> <p>Lưu ý giảm giá chỉ được áp dụng tại thời điểm thanh toán. Giảm giá không được áp dụng sau khi đã thanh toán.</p> <p>Quyền lợi về ưu đãi này không được chuyển nhượng hoặc bán lại cho người khác.</p> <p>JCB không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến ưu đãi này.</p> <p>http://www.global.jcb/en/consumers/promotions/kadenyutai.html</p>
11	Du lịch	<p><u>Ưu đãi giảm giá vé xe bus sân bay</u></p> <p>Giảm 20% thanh toán bằng thẻ JCB khi mua vé xe bus từ sân bay Narita (Tokyo), sân bay Kansai (Osaka), sân bay Chubu Centrair (Nagoya) và sân bay Shin-Chitose (Hokkaido) đến khu trung tâm. Xuất trình thẻ JCB có tên bạn và công vé máy bay đến Fukuoka ngày hôm đó tại quầy JTB Global Counter trong sân bay quốc tế Fukuoka để nhận vé xe bus miễn phí đến trung tâm Fukuoka.</p>	<p>Để biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://www.global.jcb/en/consumers/travel/welcome-to-japan/airport_limousine/</p>
Chủ thẻ MasterCard			
1	Vui chơi	<p><u>Ưu đãi giảm giá tại Legoland Japan Nagoya</u></p> <p>Giảm ¥200 trên mỗi hóa đơn mua vé vào cửa khi thanh toán bằng thẻ MasterCard tại Legoland Japan Nagoya (2 Chome-2-1, Kinjofudo, Aichi Prefecture, Minato Ward Tokyo 455-8605)</p>	<p>Để biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://www1.mastercard.com.sg/content/mc/offer-exchange/moments/sg-sea/en/discover-japan/attraction/legoland-japan-nagoya.discover-japan.html</p>
2	Ăn uống	<p><u>Ưu đãi giảm giá tại Robot restaurant</u></p> <p>Giảm ¥500 trên mỗi hóa đơn mua vé vào cửa khi thanh toán bằng thẻ MasterCard tại Robot Restaurant (1-7-1 Kabukicho, Shinjuku, Tokyo, 160-0021)</p>	<p>Để biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://www1.mastercard.com.sg/content/mc/offer-exchange/moments/sg-sea/en/discover-japan/dining/robot-restaurant.discover-japan.html</p>